



แถลงการณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ๓๕๓ ราย ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อฯ ในพื้นที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมจำนวน ๓ ราย พร้อมทั้งออกประกาศแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ รวมทั้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือใช้บริการหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ ณ อาคาร Workshop ชั้น ๒ และ อาคารเครื่องกล ๓ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้เฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน (นับจากวันที่สัมผัสครั้งสุดท้าย) โดยหากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ได้ที่ โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือได้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบว่า ทางคณะฯ พบผู้ติดเชื้อฯ ที่เข้ามาในพื้นที่ของคณะฯ รวมจำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน วสท.สาขาภาคเหนือ ๑ จำนวน ๑ ราย ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฯ อันเกิดจากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ หลังจากทีคณะฯ ทราบผลการติดเชื้อฯ ได้ปิดพื้นที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดตรวจหาเชื้อฯทันที ปรากฏผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งกักตัวตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๔ วัน

๒. เจ้าหน้าที่โครงการวิจัย จำนวน ๒ ราย และนักศึกษาคณะฯ จำนวน ๒ ราย รวมเป็นจำนวน ๔ ราย ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ได้นัดรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเย็นของวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณนอกพื้นที่คณะฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน ๒ ราย พร้อมนักศึกษาปัจจุบันอีก จำนวน ๔ ราย จากนั้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นักศึกษา ๑ ราย มีอาการไอและเป็นไข้ จึงได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ปรากฏผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฯและนักศึกษา ที่รับประทานอาหารร่วมกันอีก ๕ ราย จึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ปรากฏผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) ๓ ราย ส่วนอีก ๒ รายปรากฏผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ซึ่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อฯ ได้เข้ามาทำงานวิจัย ณ อาคาร workshop และอาคารเครื่องกล ๓ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอยืนยันว่า ในเวลาที่ผ่านมา ทางคณะฯ ได้ดำเนินการในการปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ เมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อฯเข้ามาในพื้นที่ คณะฯ ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดย

๑. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วบริเวณ อาคาร Workshop และบริเวณอาคารเครื่องกล ๓ และพื้นที่ของหน่วยงาน วสท.สาขาภาคเหนือ ๑

๒. ลดความแออัดในพื้นที่ของสำนักงานคณะฯ โดยให้บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

๓. ให้ผู้เข้าใช้งานในพื้นที่เสี่ยง ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรอกข้อมูลประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อฯ และให้สังเกตอาการตนเอง หากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูง สามารถแจ้งความประสงค์เข้าตรวจหาเชื้อฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทันที

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนว่า ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และขอให้ทุกท่านมั่นใจในมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะเป็นไปตามคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔